



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕ ๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ หน้า ๗ มุขคำข่าว ๑๗๔,๖๐๓.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

วัดสว่างลดเรียนวิชาการปี'๕3

- ผอ.เผย'ผลสอบ-โอเน็ต-เอ็นที'ชั้นม.6สูงขึ้น
- บัก.ร.ตั้งหวังเด็กหนีกิจกรรมเหตุไร้คะแนน

เมื่อวันที่ 2 กันยายน นางนันทยา ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี หนึ่งในโรงเรียนนำร่องจากนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" เปิดเผยกรณี พล.อ.ดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยให้โรงเรียนลดเวลาเรียนวิชาการถึงเวลา 14.00 น. จากเดิมเรียนวิชาการถึง 16.00-17.00 น. จากนั้นให้ทำกิจกรรมต่างๆ จนถึงเวลาเลิกเรียนปกติ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำรายละเอียดกิจกรรมทดแทนวิชาการเรียนลดลง ว่าทางโรงเรียนได้ลดชั่วโมงเรียนมาตั้งแต่ปี 2553 ตามการปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ตารางการเรียนจะจัดในลักษณะนี้ เวลา 08.30 น. เข้าเรียน เวลา 11.30 น. พักกลางวัน เวลา 12.30 น. เริ่มเรียนภาคบ่ายอีกครั้ง และสิ้นสุดการเรียนภาควิชาการในเวลา 14.30 น. และเวลาที่เหลืออีก 1 ชั่วโมงก่อนกลับบ้านจะเป็นกิจกรรมเสริม อาทิ ชุมนุม ชมรม ลูกเสือ เป็นต้น ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนจากการปรับลดเวลาเรียน คือในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา คะแนนด้านต่างๆ ของนักเรียนชั้น ม.6 อยู่ในระดับที่สูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (เอ็นที) เพราะเมื่อใกล้ถึงช่วงการสอบ หรือประเมินผลทางการเรียน โรงเรียนจะใช้ชั่วโมงกิจกรรมตัวเพิ่มเติมให้นักเรียน โดยเพิ่มขึ้นจากการติวในช่วงเรียนเพียงอย่างเดียว

"โรงเรียนไม่มีปัญหากับนโยบายการปรับลดเวลาเรียน เพราะได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะแบบนี้อยู่แล้ว แต่ก็จะให้เลิกเรียนในเวลา 14.00 น. ก็อาจต้องปรับเปลี่ยนเวลาเรียนบ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่" นางนันทยา กล่าว

นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผอ.โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้เตรียมปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจะเริ่มในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 แต่เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจำนวนนักเรียนและ

ครูค่อนข้างมาก การปรับตารางเรียนจึงต้องทบทวนอย่างละเอียดและรอบคอบ ทั้งนี้ ยังยึดแนวทางในพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้นักเรียนเหมือนเดิม แต่จะเพิ่มในส่วนของการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้มากขึ้น โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบของการบูรณาการ อาทิ ให้ครูจาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน แล้วประเมินผลตามจุดเน้นของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจะรอศึกษา รูปแบบกิจกรรมที่ สพฐ.ได้เตรียมไว้ แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับแผนการเรียนการสอนของทางโรงเรียน เพื่อให้ปรับลดเวลาเรียนได้ทันภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังจะถึงนี้

ผอ.โรงเรียนดังกล่าวบางเขนคนหนึ่ง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายปรับลดเวลาเรียน เพราะโรงเรียนได้วางแผนการจัดกิจกรรมที่มากเพียงพอไว้แล้ว อีกทั้งจากการจัดกิจกรรมที่ผ่านมากโรงเรียนมักประสบปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากไม่มีการประเมินเพื่อให้คะแนน นักเรียนจึงไม่สนใจไม่เข้าร่วมกิจกรรม และออกจากโรงเรียนไปทำกิจกรรมอย่างอื่น อาทิ หนีกลับบ้านก่อนเวลา ไปห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา กลายเป็นภาระของโรงเรียนที่ไม่สามารถควบคุมดูแลนักเรียนได้ ต่างจากการเรียนวิชาหลักที่ให้คะแนน หรือมีผลต่อการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะให้ความสนใจ และให้ความร่วมมือ

"จากนโยบายการปรับลดเวลาเรียนที่เกิดขึ้น ทำให้ผมรู้สึกกังวลในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เห็นว่าสิ่งที่ปัญหาของการศึกษา และควรได้รับการแก้ไข คือลดการพานักเรียนออกนอกทำกิจกรรมภายนอกโรงเรียนโดยไม่จำเป็น" ผู้อำนวยการคนเดิมกล่าว

นายประพันธ์ศิริ สุเลาวัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ที่ผ่านมาระบบเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) และ (ฝ่ายมัธยม) จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้อยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าการเรียนในชั้นเรียน เด็กๆ รับการเรียนรู้ได้เพียง 10-20% เท่านั้น แต่ได้ทำกิจกรรมที่ตัวเองเลือก และสนใจ เด็กแต่ละคนซึ่งมีความแตกต่างกัน จะเกิดการเรียนรู้ 80-90% เพราะการเรียนรู้อาศัยจากการลงมือ และปฏิบัติจริง

